

ĐỀ CÔNG BỐ NGAY LẬP TỨC: Ngày 16 tháng Tư năm 2024

LIÊN HỆ: communications@baaqmd.gov

Ban Điều Trần của Địa Hạt Không Khí yêu cầu cơ sở xử lý cát Bayview Hunters Point phải xin giấy phép

Martin Marietta cũng phải tuân thủ các hạn chế hoạt động để bảo vệ chất lượng không khí và sức khỏe cộng đồng

SAN FRANCISCO - Theo công bố của Cơ Quan Quản Lý Phẩm Chất Không Khí Vùng Vịnh, Ban Điều Trần độc lập của cơ quan đã yêu cầu Martin Marietta xin giấy phép cho nhà máy phân phối cát của công ty đặt tại Bến Tàu 92 ở Bayview Hunters Point, San Francisco. Ban Điều Trần cũng đã áp đặt các hạn chế đối với hoạt động của nhà máy để giảm lượng khí thải và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Lệnh này yêu cầu Martin Marietta phải xin giấy phép cho cơ sở mới chậm nhất vào ngày 31 tháng Mười năm 2025, cũng như phải tuân thủ các hạn chế hoạt động theo yêu cầu của Địa Hạt Không Khí cho đến khi có được giấy phép. Mục đích áp đặt những hạn chế này là để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quy định, đồng thời ưu tiên bảo vệ người dân sống trong cộng đồng.

Viên chức điều hành của Địa Hạt Không Khí là Tiến Sĩ Philip Fine cho biết: “Lệnh từ Ban Điều Trần của Địa Hạt Không Khí là cách nhanh nhất để cơ sở xử lý cát của Martin Marietta tuân thủ và bảo vệ sức khỏe của người dân sống tại Bayview Hunters Point, một cộng đồng vốn phải gánh chịu ảnh hưởng nặng nề vì tình trạng ô nhiễm không khí. Chúng tôi cam kết đảm bảo kết quả tốt nhất có thể cho cư dân trong cộng đồng xung quanh”.

Nhà máy trước đây đã hoạt động trong tình trạng được miễn các yêu cầu về giấy phép của Địa Hạt Không Khí. Cơ sở này đã mất quyền miễn trừ khi còn thuộc quyền sở hữu của Lehigh Hanson, chủ sở hữu trước Martin Marietta. Sau khi tiếp quản từ Lehigh Hanson, Martin Marietta đề xuất hiện đại hóa cơ sở bằng các biện pháp kiểm soát môi trường nâng cao theo đơn xin giấy phép mới nhằm giải quyết những mối quan ngại của Địa Hạt Không Khí và cộng đồng. Địa Hạt Không Khí đã xin lệnh từ Ban Điều Trần để yêu cầu Martin Marietta tuân thủ các hạn chế hoạt động và kịp thời hoàn thành quy trình xin giấy phép hoặc ngừng hoạt động.

Martin Marietta cũng sẽ phải xin phê duyệt của Cảng San Francisco để xây dựng cơ sở mới mà sở hữu địa điểm Bến Tàu 92. Thành Phố và Quận San Francisco sẽ tiến hành đánh giá môi trường toàn diện đối với dự án theo Đạo Luật Phẩm Chất Môi Trường California.

Địa Hạt Không Khí sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ cơ sở và tiếp tục chủ động tham gia với các bên liên quan để đảm bảo thực thi thành công lệnh của Ban Điều Trần.

[Cơ Quan Quản Lý Phẩm Chất Không Khí Vùng Vịnh](#) là cơ quan khu vực chịu trách nhiệm bảo vệ chất lượng không khí trong Vùng Vịnh gồm chín quận. Kết nối với Địa Hạt Không Khí qua [X/Twitter](#), [Facebook](#), [Instagram](#) và [YouTube](#).